



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวยุพา ประสาทมณีเลิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๘๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๘๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางกนิษฐา ปสวอย ระเบียบแสงสุริย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวยุพา ประสาทงามเลิศ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๘๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๑ ปี) เทียบเท่าปริญญาตรี</p> <p>- อายุราชการ ๓๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๘ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๓๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๒๔๔๙๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวยุพา ประสาทงามเลิศ
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
(ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะความผิดปกติของระบบหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถไปเลี้ยงสมอง
เป็นสาเหตุให้สมองบางส่วนหรือทั้งหมดขาดเลือดและออกซิเจน ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นรวดเร็ว ส่งผล
ให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท อาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงพิการถาวรหากไม่ได้รับการ
รักษาที่ทันท่วงที เนื่องจากเซลล์สมองค่อยๆ ตายลง ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พบส่วน
ใหญ่ คือ ภาวะสมองบวม ภาวะไฮโดรเซฟาลัส อาการชัก ข้อติดแข็ง ภาวะ Deep venous thrombosis
เกิดการติดเชื้อในร่างกาย และเมื่อนอนนาน ๆ จะเกิดแผลกดทับตามมา

การเกิดแผลกดทับเป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการบริการ และความเชื่อมั่นในการเข้าใช้
บริการของผู้ป่วยและญาติ และเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการให้บริการ การป้องกันและดูแลที่เหมาะสมจะช่วย
ลดอัตราการเกิดและการลุกลามของแผลกดทับ ลดค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาล ลดจำนวนวันนอน ลดภาระ
การดูแลของพยาบาลและครอบครัว โดยเฉพาะการเป็นภาระแก่ผู้ดูแลและครอบครัวเมื่อผู้ป่วยกลับไป
อยู่บ้าน จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติเพื่อป้องกันและดูแลแผลกดทับอย่างเป็นระบบ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
ได้รับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ จากสถิติการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในปี พ.ศ.
๒๕๖๐, ๒๕๖๑ จำนวน ๔๒๕, ๓๖๔ ราย อัตราการเกิดแผลกดทับ ๕.๘๗, ๑๑.๔๐ ครั้งต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
ตามลำดับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ อัตราการเกิดแผลกดทับใหม่และแผลเก่าที่ลุกลามไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อ
๑,๐๐๐ วันนอน

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลสิรินธร มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเพศชาย อายุ 10 ปี ขึ้นไป
ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมประสาท จักษุ โสต ศอ นาสิก และ
ทันตกรรม จากปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาแบบการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการ
ดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ทักษะการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการ และลดอัตราการเกิดแผลกดทับ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31

กรกฎาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วยแบบบันทึก ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแล แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และผลกดทับของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแล แบบประเมินทักษะการป้องกันการเกิดแผลกดทับ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของพยาบาล แบบบันทึกการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนก่อน และหลัง ใช้สถิติ paired t-test กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 15 คน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่รับไว้ในการดูแล จำนวน 22 ราย โดยการสุ่มเลือกแบบเจาะจง

ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลแผลกดทับ อยู่ระดับปานกลาง ส่วนหลังสอนมีความรู้ระดับอยู่ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ดูแลมีความรู้ก่อนสอนอยู่ระดับน้อย และหลังสอนมีความรู้ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังสอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนมีทักษะการป้องกันและดูแลแผลกดทับของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแล อยู่ระดับสูง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพยาบาลอยู่ระดับสูง และอัตราการเกิดแผลกดทับลดลง ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดแผลกดทับหรือแผลลุกลามขณะนอนโรงพยาบาล
๒. ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจมากขึ้น ลดการถูกรังเรียน
๓. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้กระบวนการพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลงานนวัตกรรมสำหรับใช้ในการป้องกันและดูแลผู้ป่วย

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ประสิทธิภาพการรายงานแพทย์ด้วยภาพถ่ายบาดแผล หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลสิรินธร วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานแพทย์และส่งเวรเรื่องแผล
๒. เพื่อลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการทำแผลซ้ำทำให้ปฏิบัติงานซ้ำซ้อน
๓. เพื่อลดการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแผล ลดจำนวนวันนอน และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

เป้าหมาย

๑. มีแนวทางปฏิบัติเรื่องการบันทึกภาพแผลผู้ป่วยภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. การใช้ภาพถ่ายติดตามผู้ป่วยที่แพทย์กำหนดมีการบันทึกภาพ ร้อยละ ๘๐

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลวิชาชีพมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานแพทย์และส่งเวรเรื่องแผล
๒. แพทย์ได้เห็นภาพแผลของผู้ป่วยที่ดูแลรักษาและให้คำสั่งการรักษาตามความเหมาะสม
๓. พยาบาลวิชาชีพเห็นความเปลี่ยนแปลงของแผลในระหว่างการส่งเวร ทำให้สามารถวางแผนการพยาบาลร่วมกับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีแผลได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม